



# แฉดวง

## ทรัพย์สินธรรมชาติ

เกาะติดความเคลื่อนไหวแวดวงเกษตรทรัพย์สินธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั่วไทย...นสพ.บ้านเมือง ประจำวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2556... ● ชาวแรก... นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์สินธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยืนยัน การพิจารณาขออนุญาตการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EHLA)

โครงการเชื่อมแฉงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ต้องเป็นไปอย่างเข้มข้น ละเอียด ครอบคอบ โดยเฉพาะตัวเลขในการคำนวณทางเศรษฐศาสตร์ต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ ระบุไม่หวังเรื่องเวลาพิจารณานาน แต่ต้องการให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย... ● เรื่องดีๆ... นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า หลังจากการมอบนโยบายและชี้แจงบทพวน

หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในโครงการรับจำนำข้าวปี 2556/57 ให้แก่เกษตรกรตำบลทั่วประเทศทั้ง 4 ครั้ง ก็มั่นใจว่าจะทำให้กระบวนการขึ้นทะเบียนเกษตรกร โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์และการตรวจสอบพื้นที่ มีความรัดกุมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะขั้นตอนในการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ ทั้งการประชาสัมพันธ์กลุ่มย่อยที่จะต้อง

ประชาสัมพันธ์กลุ่มย่อย 5-10 ราย และลงชื่อรับรองข้อมูลร่วมกัน หากแจ้งข้อมูลเท็จ ตัดสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการทั้งกลุ่ม และการประชาสัมพันธ์รวมซึ่งจะใช้ภาพถ่ายดาวเทียมรายตำบลและแผนที่ภาษีที่ดินของ อบต. (ถ้ามี) ประกอบการประชาสัมพันธ์ภาพรวม ทุก

ราย โดยให้เกษตรกรชี้ที่ตั้งแปลงบนภาพถ่ายดาวเทียม... ● นายดำรงศักดิ์ จิระสุทัศน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า จากการที่กรมวิชาการเกษตรได้มอบหมายให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรหนองคาย จังหวัดหนองคาย ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินการศึกษาวิจัยการปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ดังกล่าว

อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางส่วนสามารถปลูกปาล์มน้ำมันได้ โดยเฉพาะพื้นที่ที่เหมาะสมและมีระบบการจัดการที่ดี สามารถให้ผลผลิตใกล้เคียงกับภาคใต้ คือ เฉลี่ย 3-5 ตันไร่/ปี

เกษตรกรที่สนใจสามารถใช้ผลการวิจัยนี้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนปลูกปาล์มน้ำมันได้ และยังสามารถใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายกำหนดเขตเหมาะสมสำหรับพืชเศรษฐกิจ หรือจัดโซนนิ่ง (Zoning) ปาล์มน้ำมันของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีกด้วย... ● น.ส.จตุรนต์ ศระนวัน รองอธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

เปิดเผยว่า ชิมันชันเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่มีศักยภาพการผลิตสูง โดยมีแหล่งใหญ่อยู่ในจังหวัดสระแก้ว ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา กาญจนบุรี นครปฐม นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพังงา รวมพื้นที่ปลูก ประมาณ 5,400 ไร่ ได้ผลผลิตปีละกว่า 9,800 ตัน มีมูลค่าตลาดโดย

รวมอยู่ที่ 90-100 ล้านบาท/ปี ซึ่งวัตถุดิบ ประมาณ 98% ใช้ภายในประเทศ ส่วนอีก 2% ส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น อังกฤษ และประเทศกลุ่มตะวันออกกลาง เช่น ซาอุดีอาระเบีย และอิหร่าน เป็นต้น ขณะที่มีคู่แข่งสำคัญ ได้แก่ อินเดีย พม่า และอินโดนีเซีย... ● นายโรติ ตรัฐ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประธานพิธีงาน Launching Event ซึ่งเป็นงานประกาศการเริ่มการเจรจาความตกลงทวิภาคีเพื่อเสริมสร้างการค้ากับคุณและการค้าไม่ การทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (Voluntary Partnership Agreement : VPA) ที่กรมป่าไม้จัดขึ้น โดยมี

นายประยุทธ หล่อสุวรรณศรี รองอธิบดีกรมป่าไม้เป็นผู้กล่าวรายงาน และ Mr. Antonio Berenguer Reguant, Head of Trade Section เป็นตัวแทนเอกอัครราชทูต David Lipman เป็นประธานฝ่าย EU ในการเจรจาครั้งนี้... ● นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้รับเชิญบรรยายในหัวข้อ การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ตามแนวทางพระราชดำริ ให้กับผู้เข้ารับ

การอบรมหลักสูตรวิทยากรและการนำเสนอเพื่อเผยแพร่และขยายผลพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รุ่น 2 ณ สำนักงาน กปร. .... ● นางอรภาณี ยอดธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ สตท.6 ครั้งที่ 12/2556 โดยมี

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการในพื้นที่ สตท.6 รวม 35 คน เข้าร่วมประชุม เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือนสิงหาคม 2556 และบทพวนแผนงานสอบบัญชี ประจำเดือนกันยายน 2556

ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ สตท.6 พร้อมทั้งซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานของเดือนกันยายน 2556 และแนวทางการปฏิบัติงานสอบบัญชี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์พิษณุโลก อำเภอวังทอง

จังหวัดพิษณุโลก... ● ปิดท้ายข่าว...กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นกระทรวงแรก โดยเฉพาะปีนี้มีข้าราชการระดับผู้บริหาร และอาวุโสหลายท่าน ทั้งกรมป่าไม้ และกรมอุทยานฯ ที่เกษียณอายุราชการ นักกี้อยู่เมตรแข่งขันวิ่งเดินจนผู้คนตลบ

เดินเข้าออกห้องผู้ใหญ่ในกระทรวงเป็นมัน พวกชอบพูดเอาความดีใส่ตัวเอาชั่วให้คนอื่น แต่ถ้าไม่มีเส้นสาย ก็อย่าหวังเลยว่าจะทำหน้าที่ชีวิตข้าราชการ โดยเฉพาะไม่มีสิ่งที่เหมาะสมมาด้วย...อีก ของฟรีไม่มีในโลก...ช่วย... ● ฉลาดทัน

ครั้งต้องมีพลาดครั้งหนึ่ง นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รว.ทรัพย์สินธรรมชาติฯ ถูก ป.ป.ช. ตรวจสอบถือหุ้นเกินตามที่กฎหมายกำหนดห้ามเพราะต้องคอยกว่า ป.ป.ช. ชุดใหญ่ ว่าจะดำเนินการอย่างไร ถ้าพิจารณาว่าผิด ก็ต้องหลุดจากเก้าอี้ รมท. ว่ากันว่าเป็นเรื่องเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. คู่มือชัดเจนทั้งที่ได้แจ้งรายละเอียดไปครบแล้ว

ระยะทางพิสูจน์ม้า กาลเวลาพิสูจน์คน ทั้งที่เป็นดาวรุ่งพุ่งแรงของบ้านจันทร์ สองลำถ้ำพลาตเรื่องเล็กๆ แล้วปัญหาใหญ่ๆ จะแก้ได้อย่างไร ไม่ทำตามกฎหมายกำหนดห้ามถือหุ้นเกิน 5% ยังไม่ทันไรก็ตกม้าตายเสียแล้ว... ● แล้วพบกันใหม่ พงษ์สมบัติหน้าครบ...กระห่ม...

ประเสริฐ ตะระสาน  
Praser\_tarasan@yahoo.com